

**GFPT - ต้องต่อเนื่อง จะดีกว่า**

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

**ที่มา ในลี้จั่วหัว...**

ครั้งที่แล้ว กล่าวไว้ว่า ควรจะต้องขึ้น ถึงจะดูดี นั้นหมายถึงตลาดในวันศุกร์ ต้องขึ้นให้ได้ไว่ก่อน หรือ ยืนระดับ 1490 ให้ได้มั่นคง จะยิ่งดี... และก็คือว่า ทำได้ และดูเหมือนจะทำได้ดีเสียด้วยสิ แต่จั่วหัวมาวันนี้ ก็ทั้งหุ้น GFPT และ ตลาดเลขนะ ที่ต้องใช้ลี้นี้ ซึ่งตลาด หรือ SET Index โนเมื่อขึ้นมา 2 วัน แล้ว ควรจะต้อง ต่อเนื่องอีกซักวัน ก็น่าจะดี หรือ ดีๆ เลยนั้น ขึ้นต่อเนื่องทุกวันไปเลย ก็จะเป็นอะไรที่ น่าสนใจมากๆ ในเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคเลขนะ เรียกว่า 1520 ถ้าผ่านได้ ก็จะไปลุ้นแนวต้านที่เป็นแนวโน้มขาลง ซึ่งเราก็ได้มีตัวกรองไว้ด้วยแล้วว่า ต้องผ่านเส้นไหนระดับไหน ถึงจะเป็นการยืนยันว่า แนวโน้มขาลงที่ผ่านมา ได้จบลงไปเรียบร้อยแล้ว และนั่น ก็จะกลายเป็น การจบใน คลื่น 4 ด้วย... ก็มารอดูกันนะครีว่า เวลาต่อเนื่อง ยังลงได้ เวลาขึ้นต่อเนื่องหลายๆ วันติด จะทำได้ไหม เพราะถ้าจะว่า ด้วยเรื่องของปัจจัยทางเทคนิคแล้วนั้น ก็มีอยู่ข้อหนึ่งเหมือนกัน ที่บอกว่า เคยขึ้นอย่างไร ก็จะลงแบบนั้นได้ หรือ เคยลงอย่างไร ก็จะขึ้นแบบนั้นได้เช่นกัน... ไม่ว่าจะลงแรง ก็ขึ้นแรงได้ ลงยาว ก็จะขึ้นยาวได้ หรือ จะลงต่อเนื่อง ไม่ว่าจะต่อเนื่องกี่วัน ก็จะขึ้นต่อเนื่องแบบเดียวกันได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติและอยู่ในกฎการวิเคราะห์ด้วย ดังนั้น สิ่งที่ไม่ดีต่อการในระยะนี้ คือการถอยหลัง ยิ่งถ่ถอยหลังต่ำกว่า Low ของวันศุกร์ด้วยแล้ว อาจจะไม่ได้ ถ้าเปิดมาสัปดาห์นี้จะพักรอดูเชิง ก็ขอแค่อย่างต่ำกว่า 1490 เป็นพอ... หรือ ถ้าขึ้นต่อเนื่อง แล้วไปทดสอบหรือพักๆ แถวๆ 1520 ไว่ก่อน ก็ยังดี แต่ถ้าดี ๆ เลย ขึ้นไปยืน 1520 ให้ได้ เหนือเมฆมา น่าสนใจนะ

**ดูตามเกม...**

ก็ควรจะต้องขึ้นต่อเนื่องเหมือนกันแหละ ถ้าไม่ได้ หรือ ถอยหลังลงมาต่ำๆ อาจจะมีดีฟอร์มไปจากที่ควรจะเป็นในทางเทคนิคนะ ซึ่งถ้าเกิดขึ้น ก็ต้องยอมมอมบตัวไปตามระเบียบด้วยละ

แนวรับ : ... 12.8-12.7 หลั ก ๆ อย่าหลุด 12.4 ไว่ก่อน

เป้าหมาย : ... 14.5-15.0 และกลาง ๆ ก็มีลู่ถึง 17.0 ได้

Price Chart...(GFPT)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น GFPT...** ดูจากรูปแบบค่าสัญญาณของเครื่องมืออ่านแนวโน้มอย่าง MA. แล้วนั้น ก็ถือว่าอยู่ในทิศทางที่เป็นแนวโน้มเชิงบวก และ อาจจะมีการลุ้นอาการกระชากขึ้นแรงๆ ตามมาได้เหมือนกันนะ...ส่วนในเรื่องของโครงสร้างการแกว่งตัว คงไม่ต้องกล่าวมาก เราเห็นแล้วว่า จากการผ่านแนวต้านของกรอบที่เคยแกว่งตัวออกด้านข้างมาได้นั้น เราจะได้รูปแบบราคา หรือ ที่เรียกว่า Price Pattern ต่อเนื่อง... นั้นแปลว่า ควรจะต้องขึ้นต่อเลย จะดูดีกว่า หรือ ถ้าจะพักๆ ก็ต้องไม่มีการลงมาต่ำกว่า 12.4 ด้วย แต่ดี ๆ เลยนั้น ยืนที่ 12.6 ได้มั่นคง จะสบายกว่า... แต่โดยปกติ ถ้าแบบนี้ การขึ้นต่อเลย และขึ้นแรงๆ ด้วย ก็ถือว่า สบายและดีกว่า